



BỘ Y TẾ

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ MỜI BUỔI GẶP MẶT CÁC ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ KIỆN KHOA HỌC CỦA ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Quý Công ty, Tổ chức, Doanh nghiệp

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, nguồn nhân lực luôn đóng vai trò then chốt đối với mọi ngành nghề, đặc biệt là ngành y tế với chuyên môn đặc thù cao. Công tác đào tạo nguồn nhân lực vì thế cũng giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Với sứ mạng **“Cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và chuyên gia hàng đầu dẫn dắt, lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học sức khỏe; tiếp cận, phát triển và đóng góp vào thành tựu khoa học, tri thức nhân loại; phát triển tinh thần phụng sự cộng đồng”**, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong công tác đào tạo và đào tạo liên tục; là trường đại học trọng điểm, uy tín, đảm nhận trọng trách cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống y tế. Tầm nhìn và kế hoạch chiến lược của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 – 2030 đề cao vai trò của nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật, mở rộng kết nối các nguồn lực để lan tỏa tri thức trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 41 là sự kiện hàng năm được tổ chức để kết nối và chia sẻ kiến thức y tế; là diễn đàn trao đổi và cập nhật thông tin khoa học mới nhất từ thế giới, từ các kết quả nghiên cứu của giảng viên và học viên. Hội nghị Khoa học kỹ thuật thường niên lần thứ 41 với chủ đề: **“Chăm sóc sức khỏe trọn đời: Cơ hội và Thách thức”** là sự kiện khoa học được mong đợi nhất năm 2025.

Chúng tôi hi vọng nhận được sự quan tâm, đồng hành của các công ty, tổ chức và doanh nghiệp cho các sự kiện khoa học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp đến tham dự **Buổi gặp mặt các đối tác đồng hành cùng sự kiện khoa học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh** để cùng chúng tôi thảo luận, trao đổi về các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Thời gian: 15h00 ngày 08 tháng 01 năm 2025 (Thứ Tư)

Địa điểm: Đại giảng đường (Lầu 1 – Khối D); Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung:

- Giới thiệu Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 41
- Trao đổi, thảo luận các cơ hội hợp tác.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp.

Trân trọng kính mời.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. VƯƠNG THỊ NGỌC LAN